



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมสหกรณ์
โทร. ๐ ๔๓๒๔๖๖๘๑ โทรสาร ๐๔๓๒ ๔๖๖๘๒
E-mail: cpd_khonkaen@cpd.go.th www.cpd.go.th

สหกรณ์ขอนแก่น!!! เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว

ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น สร้างอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือก 2. เพื่อยกระดับรายได้และลดช่องว่างรายได้รวมทั้งเพิ่มการใช้จ่ายของเกษตรกร และ 3. เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการขยายตัวของภาคการบริโภคภายในรวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศและการพึ่งพาตนเอง นั้น

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ได้เชิญคณะกรรมการฯ เข้าประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เพื่อพิจารณาว่าตามที่อนุกรรมการฯ ได้อนุมัติให้มีการเปิดจุดรับจำนำ ณ โรงสีภายในจังหวัดขอนแก่นไปแล้ว จำนวน 13 โรงสี 6 อำเภอ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีทั้งหมด 26 อำเภอ ถือว่าเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอจะดำเนินการเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่หรือไม่ เปิดที่ใดบ้าง ปรากฏว่ามีสถาบันเกษตรกรและทำข้าวในจังหวัดขอนแก่นได้ยื่นความประสงค์ขอเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 จังหวัดขอนแก่น รวมจำนวน 26 จุด โดยเป็นสหกรณ์ยื่นความประสงค์ จำนวน 11 สหกรณ์ 14 จุด ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและได้อนุมัติในหลักการให้สหกรณ์และทำข้าวในจังหวัดขอนแก่นที่ได้ยื่นความประสงค์ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยให้คณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบ ออกตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ในจุดรับจำนำอีกครั้ง ซึ่งผู้สมัครที่มีความพร้อมจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับการบริการ เช่น เครื่องชั่งรถยนต์ เครื่องวัดความชื้น เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว กล้องวงจรปิด ลานตาก รถตักข้าว อินเทอร์เน็ตความเร็ว 7 เมกะไบต์ ฯลฯ หากมีอุปกรณ์ครบก็ถือว่ามีความพร้อมและจะดำเนินการประกาศให้เป็นจุดรับจำนำ ต่อไป

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณ ที่จังหวัดขอนแก่น และโรงสีต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนให้สหกรณ์ จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย 1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด 4. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ขอนแก่น จำกัด 5. สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด 6. สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด 7. สหกรณ์การเกษตรภูเวียง จำกัด 8. สหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด 9. สหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด 10. สหกรณ์การเกษตรโคกโพธิ์ชัย จำกัด และ 11. สหกรณ์การเกษตรชนบท จำกัด ได้เป็นจุดรับจำนำนอกพื้นที่ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 14 จุด ร่วมกับโรงสีภายในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 13 โรงสีที่ได้รับอนุมัติไปก่อนหน้านี้ ทำให้โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ในจังหวัดขอนแก่นสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี เพราะการที่สหกรณ์ได้เป็นจุดรับจำนำด้วย จะทำให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไปไม่ต้องนำข้าวเปลือกที่เป็นผลผลิตของตนเองไปยังจุดรับจำนำที่อาจจะอยู่ห่างไกลออกไป ทำให้สามารถลดค่าขนส่ง ลดต้นทุนในการขนย้าย ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เกษตรกรมีโอกาสทางเลือกในการนำข้าวเปลือกของตนเองไปยังจุดรับจำนำ และมีความสามารถในการสร้างอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล



